



สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2)
 ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากไต้หวันประจำวันที่ 20 - 24 กย. 2564

จีนประกาศห้ามนำเข้าชมพูและน้อยหน่าจากไต้หวันต่อเนื่องจากการห้ามนำเข้าสับปะรด

กรมศุลกากรของประเทศไทยได้ประกาศเมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา ห้ามการนำเข้าชมพูสดและน้อยหน่าสดจากไต้หวันตั้งแต่วันที่ 20 กันยายนนี้เป็นต้นไป โดยให้เหตุผลว่าตรวจพบเพลี้ยแป้งส้ม (Citrus mealybug) ในผลชมพูสดและน้อยหน่าสดที่นำเข้ามาจากไต้หวันเป็นจำนวนมากหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา

โดยนายเฉินจีจี้ ประธานคณะกรรมการกิจการการเกษตร (COA) ซึ่งเป็นหน่วยงานเทียบเท่ากระทรวงเกษตรฯ ของไต้หวัน ชี้ว่า การออกประกาศห้ามการนำเข้าของกรมศุลกากรจีนอย่างกะทันหัน และมีผลบังคับใช้ในวันถัดไป ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับเกษตรกรไต้หวัน พร้อมทั้งชี้ว่า การจัดการกับเพลี้ยแป้งส้มนั้น เพียงใช้วิธีรมด้วยเมธิลโบรไมด์ที่ประเทศปลายทาง ก็สามารถแก้ไขปัญหาและสามารถนำเข้าไปจำหน่ายได้ อีกทั้งจีนและไต้หวันต่างก็เป็นเขตพื้นที่ที่มีการพบเพลี้ยแป้งส้มเช่นเดียวกัน จึงไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มารองรับในการห้ามนำเข้าครั้งนี้ ในขั้นนี้ COA ได้เตรียมอัดฉีดงบประมาณ 1,100 ล้านบาทในการออกมาตรการฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ การให้การสนับสนุนการส่งออกและจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลไม้ไต้หวัน ส่งเสริมการส่งออกไปยังตลาดอื่นที่เปิดรับผลไม้จากไต้หวัน เช่น ฮองกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และแคนาดา โดยมีเป้าหมายจะผลักดันการส่งออกน้อยหน่าเพิ่มขึ้น 5,000 ตัน และชมพู 1,000 ตัน พร้อมทั้งจะรณรงค์ให้ประชาชนใช้คุปอง 5 เท่า (มูลค่า 5,500 บาท) ที่รัฐบาลมีแผนจะแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกคนอยู่แล้วให้นำมาใช้ในการซื้อชมพูและน้อยหน่า นอกจากนี้ ไต้หวันยังวางแผนปรับฤดูกาลในการออกผลของผลไม้ทั้งสองชนิด ให้แต่ละพื้นที่เพาะปลูกกระจายช่วงฤดูการออกผล ไม่ให้ออกมาในเวลาเดียวกัน เพื่อลดปริมาณผลผลิตในท้องตลาดและรักษาเสถียรภาพด้านราคา อีกทั้งจะมีการจัดตั้งแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อช่วยเกษตรกรให้สามารถจำหน่ายสินค้าถึงมือผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น



ทั้งนี้ การห้ามนำเข้าทั้งน้อยหน่าและชมพูในครั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะทำให้เกษตรกรของไต้หวันได้รับความเสียหายรวมกันมากถึง 3,520 ล้านบาทต่อปี โดยผลผลิตน้อยหน่าต่อปีของไต้หวัน คิดเป็นปริมาณ 57,000 ตัน โดยมีมูลค่าผลผลิตประมาณ 3,630 ล้านบาทต่อปี ในจำนวนนี้ ร้อยละ 25 จะถูกส่งออกไปต่างประเทศ โดยจีนเป็นแหล่งส่งออกหลักที่สำคัญที่สุด สำหรับผลผลิตชมพูมีปริมาณ 47,000 ตันต่อปี มูลค่าผลผลิต 3,630 ล้านบาท เป็นการส่งออกร้อยละ 10.4 ซึ่งจีนเป็นตลาดที่สำคัญมากที่สุดเช่นกัน และนายเฉินจีจี้ ได้เตือนเกษตรกรไต้หวันด้วยว่า สินค้าเกษตรรายการต่อไปที่อาจถูกจีนห้ามนำเข้าคือส้ม ซึ่งปัจจุบันมีการส่งออกไปยังตลาดจีนประมาณ 9,000 ตันต่อปี จึงขอให้เกษตรกรและผู้ส่งออกเพิ่มความเข้มงวดในการจัดการกับผลผลิตก่อนการส่งออก เพื่อมิให้เกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง

ที่มา : United Daily News / China Times / Taipei Times (September 20, 2021)

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169
 www.ditp.go.th
 www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 563 ถนนนันทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
 จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Office, Taipei
 Room7E10, No.5, Xinyi Rd., Sec.5,
 Taipei, Taiwan

Email: thaicom.taipei@msa.hinet.net
 Tel: +886-2-27231800 to 2

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของสศค.

ปัญหาด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) เป็นอุปสรรคในการค้าระหว่างประเทศที่บางประเทศมีการนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกจากเหนือจากเหตุผลด้านความปลอดภัยในชีวิตมนุษย์และสัตว์ ตามหลักการภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ประกอบกับความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างจีนและไต้หวันถูกมองว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้จีนหันมาเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้านำเข้าจากไต้หวัน จนทำให้ผลไม้ไต้หวันที่ส่งออกไปยังจีนแผ่นดินใหญ่มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ สับปะรด น้อยหน่า และชมพู ต่างก็ทยอยถูกห้ามการนำเข้า นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ การที่ไต้หวันอาจเกิดภาวะผลไม้ล้นตลาดในช่วงสองเดือนข้างหน้าที่เป็นฤดูกาลของน้อยหน่าและชมพู ก็อาจส่งผลให้รัฐบาลไต้หวันหันมาเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผลไม้นำเข้ามากขึ้น จึงขอให้เกษตรกรและผู้ส่งออกไทยเพิ่มความระมัดระวังในการจัดการกับผลไม้ไทยก่อนการส่งออกเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการนำเข้า ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีไต้หวันตรวจพบสารตกค้างและศัตรูพืชในสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากไทยหลายครั้ง เช่น มะพร้าวอ่อน ทุเรียน หน่อไม้ฝรั่ง ใบมะกรูด และไม้ดอกไม้ประดับ จนปรากฏเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทย